



**BẢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÚ CHI**

Hình thức: Xét tuyển

(Kèm theo Thông báo số 1162/TB-TTYT ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Củ Chi)

TT	Vị trí việc làm	Chức danh cần tuyển	Mã ngạch	Số lượng cần tuyển	Mô tả ngắn gọn vị trí công việc	Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng
1	Bác sĩ	Bác sĩ (hạng III)	V.08.01.03	26	<ul style="list-style-type: none">- Khám, tư vấn và điều trị bệnh; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo hạng chức danh nghề nghiệp bác sĩ quy định;- Tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe;- Theo dõi, báo cáo, kiểm tra, đánh giá hoạt động chăm sóc sức khỏe;- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết về hoạt động chăm sóc sức khỏe;- Phối hợp, hỗ trợ các công việc khác trong Khoa, Trạm Y tế theo sự điều động của cấp trên.	<p>a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.</p>
2	Bác sĩ y học dự phòng	Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)	V.08.02.06	4	<ul style="list-style-type: none">- Khám, tư vấn và điều trị bệnh; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo hạng chức danh nghề nghiệp bác sĩ quy định;- Tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe;- Theo dõi, báo cáo, kiểm tra, đánh giá hoạt động chăm sóc sức khỏe;- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết về hoạt động chăm sóc sức khỏe;- Phối hợp, hỗ trợ các công việc khác trong Khoa, Trạm Y tế theo sự điều động của cấp trên.	<p>a) Tốt nghiệp bác sĩ y học dự phòng.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.</p>
3	Điều dưỡng	Điều dưỡng hạng III	V.08.05.12	2	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện các nhiệm vụ được Trường khoa phân công.- Thống kê báo cáo số liệu định kỳ, đột xuất chương trình, nhiệm vụ được giao phụ trách khi có yêu cầu.- Tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các đoàn thể, tham gia các chương trình đào tạo liên tục khi có yêu cầu.- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.	<p>a) Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Điều dưỡng; ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm;</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, Điều dưỡng; kỹ thuật y.</p>
Tổng cộng				32		